

## 78 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว

ทุกวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปีตรงกับวันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งในปีนี้มีอายุครบ 78 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ก่อตั้งโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ปัจจุบันได้พัฒนาบริการเพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ แต่กำหนดอัตราค่าบริการแบบโรงพยาบาลมูลนิธิ โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาการแพทย์ อาทิ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด ศูนย์เบาหวาน ศูนย์ไตเทียม การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก และซ่อมแซมเส้นเอ็นผ่านกล้อง การผ่าตัดจอประสาทตาด้วยกล้อง การส่องกล้องตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดทางศัลยกรรมและนรีเวช เป็นต้น พร้อมเครื่องตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ทันสมัย เช่น เครื่องซีทีสแกน (CT Scan 160 Slices) เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram) เครื่องสแกนจุลรับภาพและชั่วประสาทตาแบบ 3 มิติ (OCT) เครื่องฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ และรักษาด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดขยายหลอดเลือด (Cath Lab) อีกทั้งมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบบริการ และระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วของผู้ป่วย



นายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และ ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ให้เกียรติร่วมในพิธี

ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งในปีนี้ แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 วัน คือ

**9 พฤษภาคม 2559 จัดกิจกรรมการกุศลร่วมกับสภาอากาศไทย รับผิดชอบต่อโลก ดวงตา และอวัยวะ จากผู้มีจิตกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว**



คณะผู้บริหาร ร่วมกับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวเฉียว และผู้มีจิตกุศล วมบริจาค

**14 พฤษภาคม 2559 จัดกิจกรรมงานวันสุขภาพ “ไต่ดี...ชีวิตมีสุข” โดยภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง “ไต่ดี...ชีวิตมีสุข” โดยทีมอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต และโรคเบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว มีประชาชนเข้าร่วมฟังเสวนาอย่างคับคั่ง พร้อมกันนี้มีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลากหลายรายการ อาทิ การตรวจสุขภาพปอด 7 รายการ การตรวจสุขภาพตา ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน วัดความดันโลหิต การแนะนำภาวะโภชนาการ เป็นต้น โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ และประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง**



ในส่วนของบุคลากรโรงพยาบาลหัวเฉียว มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสา ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ป่วยและโรงพยาบาลฯ มีพิธีมอบทุนการศึกษาและทุนเรียนดีแก่บุตรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ และมอบรางวัลแก่หน่วยงานคุณภาพด้านการระบุดูแลผู้ป่วย โดยคุณสุธี เกตุศิริ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธี



เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสำหรับโรงพยาบาลหัวเฉียว ที่คงมั่นในเจตนารมณ์ของ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” คือให้ความช่วยเหลือผู้คน ทำให้โรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคมโดยไม่มุ่งแสวงหากำไรเป็นหลัก และยังมีมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรักษายาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลในทุกส่วนงาน